

Cp giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t làm ngành, ngh kinh doanh có iu kin ti Công an cp huyn

Th tc	Cp giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t làm ngành, ngh kinh doanh có iu kin ti Công an cp huyn
Trình t thc hin	<p>+ Bc 1: T chc, cá nhân có nhu cu c cp giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t kinh doanh mt s ngành, ngh kinh doanh có iu kin np h s ti c quan Công an qun, huyn, th xã, thành ph thuc tnh, thành ph trc thuc Trung ng vào gi hành chính các ngày làm vic trong tun.</p> <p>+ Bc 2: Cán b tip nhn kim tra tính hp l và thành phn ca h s. Nu h s hp l và thành phn thì th lý gii quy t và cp Phiu nhn h s; nu h s không hp l hoc thiu thành phn thì tr li và hng dn b sung hoàn chnh.</p> <p>+ Bc 3: Cn c theo ngày hn trên Phiu nhn h s, t chc, cá nhân n ni np h s nhn kt qu giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t kinh doanh mt s ngành, ngh kinh doanh có iu kin.</p>
Cách thc thc hin	Trc tip ti c quan Công an qun, huyn thuc thành ph à Ngng
Thành phn, s lng h s	<p>+ Thành phn h s:</p> <p>a) Vn bn ngh cp Giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t.</p> <p>b) Np bn sao hp l mt trong các loi giy t sau: Giy chng nhn ng ký doanh nghip (theo quy nh ti Ngh nh s 43/2010/N-CP ngày 15/4/2010 v ng ký doanh nghip); Giy chng nhn ng ký kinh doanh; Giy chng nhn u t; Giy chng nhn ng ký hot ng (i vi chi nhánh doanh nghip); Giy chng nhn ng ký thu (i vi các t chc s nghip có thu).</p> <p>Các ngành, ngh kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t ca h kinh doanh phi có Giy chng nhn ng ký h kinh doanh theo quy nh ti khon 2 iu 49, khon 1 iu 51 Ngh nh s 43/2010/N-CP.</p> <p>c) Bn sao hp l tai lieu chng nhn iu kin v phòng cháy và cha cháy theo quy nh cua phap luật hiên hanh.</p> <p>d) Bn khai lý lch (có dán 01 nh 4 x 6 cm) ca ngi ng u doanh nghip, chi nhánh, vn phòng i din, ngi i din theo pháp lut ca c s kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t (có chng nhn ca y ban nhân dân xã, phng, th trn ni ng ký h khu thng trú hoc c quan nhà nc qun lý trc tip). Nu là ngi nc ngoài hoc ngi Vit Nam nh c nc ngoài, phi có bn khai nhân s (có dán 01 nh 4 x 6 cm), bn photocopy h chiu, th c trú (xut trình bn chính i chiu).</p> <p>+ S lng h s: 01 (mt) b.</p>
Thi hn gii quy t	07 ngày làm vic.
i tng thc hin th tc hành chính	T chc, cá nhân.
C quan thc hin th tc hành chính	<p>Công an qun, huyn, th xã, thành ph thuc tnh chu trách nhim tip nhn h s và thm nh cp Giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t các c s (tr các c s thuc thm quy n gii quy t ca Cc Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi và Phòng Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi, Công an tnh, thành ph trc thuc Trung ng):</p> <p>+ Kinh doanh dch v cm .</p> <p>+ i lý kinh doanh gas, các ca hàng bán gas chai, trm np gas vào chai và ô tô, trm cp gas.</p> <p>+ Kinh doanh thit b phát tín hieu ca xe c quy n u tiên.</p> <p>+ Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tm gut).</p> <p>+ Các c s kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t không phi là doanh nghip: cho thuê lu trú; hot ng in.</p>

	+ Các tổ chức sản nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có liên quan và an ninh, trật tự các quan, tổ chức thực cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính	Giy chứng nhận liên quan và an ninh, trật tự làm ngành, nghề kinh doanh có liên quan.
Lưu phí (nếu có)	300.000 đồng/lần
Tên mẫu n, mẫu t khai (nếu có)	+ Mẫu D1a : Bản khai lý lịch nghề làm ngành, nghề kinh doanh có liên quan và an ninh, trật tự; + Mẫu D1b : Bản khai nhân sự dùng cho nghề ngoài
Yêu cầu, liên quan thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)	<p>m báo liên quan và an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định về thủ tục liên quan và an ninh trật tự tại vị trí sản xuất ngành nghề kinh doanh có liên quan. Cụ thể là:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghề nghiệp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đại diện theo pháp luật của các sản nghiệp kinh doanh có liên quan và an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc danh mục trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2009/N-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định về liên quan và an ninh, trật tự tại vị trí sản xuất ngành nghề kinh doanh có liên quan. 2. Phí duy trì và m báo thực hiện ứng các liên quan và an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh. 3. Ngoài quy định nêu trên, các sản nghiệp kinh doanh địa điểm còn phải báo m các liên quan và phòng cháy, chữa cháy như sau: <ol style="list-style-type: none"> a) Các sản nghiệp sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (tối thiểu 98,5% trở lên); sản xuất, kinh doanh gas; sản xuất pháo hoa; kinh doanh vận tải; kinh doanh lưu trú từ 5 tầng trở lên phải có thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. b) Các sản nghiệp kinh doanh lưu trú từ 4 tầng trở xuống; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hàng tiêu dùng; trò chơi điện tử có thưởng dành cho nghề ngoài, casino; hoạt động in (trừ photocopy màu); kinh doanh dịch vụ cầm tay; kinh doanh karaoke; xoa bóp (massage) phải có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 4. Tại vị trí các sản nghiệp kinh doanh có sử dụng vật liệu công nghiệp thì tại liệu chứng nhận liên quan và phòng cháy và chữa cháy trong thành phần hồ sơ nghề cấp Giấy chứng nhận liên quan và an ninh, trật tự là tại liệu chứng nhận liên quan và phòng cháy và chữa cháy tại khu vực kho bảo quản vật liệu công nghiệp. Trường hợp các sản nghiệp kinh doanh thuê kho bảo quản vật liệu công nghiệp thì phải có giấy tờ chứng minh việc thuê kho. 5. Các sản nghiệp kinh doanh có liên quan và an ninh, trật tự thực hiện trong các trường hợp sau đây không phải nộp tại liệu chứng nhận liên quan và phòng cháy và chữa cháy: <ol style="list-style-type: none"> a) Các sản nghiệp trong các tòa nhà đã có thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. b) Các sản nghiệp sản xuất con đường; dịch vụ ô tô; dịch vụ taxi; photocopy màu; sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu cao tốc quy định ưu tiên.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính	+ Nghị định số 72/2009/N-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định về liên quan và an ninh, trật tự tại vị trí sản xuất ngành nghề kinh doanh có liên quan. + Nghị định số 79/2014/N-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. + Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định về thủ tục liên quan và an ninh trật tự tại vị trí sản xuất ngành nghề kinh doanh có liên quan. + Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/N-CP ngày 31/7/2014 của

Chính ph.

+ Thông t s 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 ca B Tài chính quy nh ch thu, np, qun lý và s dng phí thm nh iu kin v an ninh trt t; phí sát hch cp chng ch nghip v bo v; l phí cp giy chng nhn ã ng ký mu du; l phí cp giy phép mang pháo hoa vào, ra Vit Nam; l phí cp giy phép qun lý v khí, vt liu n, công c h tr.